

Xinhua Silk Road: รายงานดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย (ฮาร์บิน) ประจำปี 2564 ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ



รายงานดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย (ฮาร์บิน) ประจำปี 2564 ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธ
ณ เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

รายงานดังกล่าวนำเสนอพัฒนาการทางการค้าระหว่างจีน-รัสเซีย พร้อมทั้งสะท้อนปริมาณการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย
อย่างแม่นยำครบถ้วนรอบด้านในหลายระดับ ทั้งยังติดตามระดับและแนวโน้มของการพัฒนาการค้าทวิภาคีโดยอิง
วิทยาศาสตร์ด้วยระบบดัชนีแสดงปริมาณ

รายงานระบุว่า ในปี 2563 ดัชนีการค้าจีน-รัสเซีย ยังคงมีแนวโน้มที่มั่นคง โดยอยู่ที่ระดับ 194.06 จุด

นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของการค้าจีน-รัสเซีย ยังสูงเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับคู่ค้ารายใหญ่รายอื่น ๆ ของจีน
โดยจีนยังคงเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของรัสเซีย ขณะที่รัสเซียเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 10 ของจีน และแม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งสองประเทศยังคงยึดมั่นในผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือ
มือทางเศรษฐกิจและการค้าที่แข็งแกร่ง

หลวน จื่อเจิง รองนายกเทศมนตรีเมืองฮาร์บิน กล่าวว่า เมืองฮาร์บินจะใช้ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย เป็น

เครื่องมือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฮาร์บินกับภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย เพื่อสร้างฮาร์บินให้เป็นพื้นที่รองรับความร่วมมือรอบด้านระหว่างจีนกับรัสเซีย ตลอดจนมีส่วนร่วมช่วยสร้างพื้นที่ใหม่สำหรับการเปิดกว้างและการสร้างความร่วมมือ

อู๋ เสวียจวิน ผู้ช่วยประธานของ China Economic Information Service (CEIS) กล่าวว่า ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย แสดงระดับและแนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย ในเชิงปริมาณในรูปแบบดิจิทัล คุณอู๋กล่าวเสริมว่า ดัชนีนี้ได้รับการเผยแพร่สามปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2562 และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย โดยได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ

CEIS ซึ่งรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย เป็นองค์กรบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจรายใหญ่ของจีน โดยมีบริการหลากหลายที่สุดและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมที่สุด ทั้งนี้ CEIS ดูแลแพลตฟอร์มบริการข้อมูลข่าวสาร 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ “Xinhua Finance” แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวสารการเงินระดับชาติ, “Xinhua Silk Road” แพลตฟอร์มบริการข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการ Belt and Road, “Xinhua Credit” แพลตฟอร์มบริการข้อมูลข่าวสารเครดิตระดับชาติ และ “Xinhua Index”

ลิงก์ต้นฉบับ: <https://en.imsilkroad.com/p/322699.html>

รูปภาพ: <https://mma.prnewswire.com/media/1575550/image.jpg>

คำบรรยายภาพ: รายงานดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย (ฮาร์บิน) ประจำปี 2564 ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ณ เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน